

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 5 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2015

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2014 là năm còn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế: tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khủng hoảng kinh tế chưa được phục hồi, chiến tranh, xung đột ở một số khu vực đặc biệt là Biển Đông có xu hướng tăng cao... Trong nước, bên cạnh những thành tựu trong việc duy trì phát triển kinh tế, tăng dự trữ ngoại tệ, ổn định tỷ giá và nhất là tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước có nhiều chuyển biến thì tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, chứa đựng nhiều rủi ro. Ngành Hàng hải nhất là vận tải biển đang gặp khủng hoảng. Cảng Đà Nẵng vừa tập trung sản xuất kinh doanh vừa khẩn trương thực hiện công tác chuyển đổi mô hình hoạt động theo chủ trương của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vừa khẩn trương các công tác chuẩn bị di dời Cảng Sông Hàn theo chủ trương của thành phố Đà Nẵng.

Ngày 24/7/2014, Cảng Đà Nẵng đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, Người đại diện (Hội đồng quản trị) đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chương trình hành động, chủ động triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo mục tiêu: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” để cung ứng đủ và kịp thời cho hoạt động kinh doanh khai thác cảng; thống nhất các giải pháp thực hiện trong năm 2014, đưa yếu tố phát triển bền vững và đặt hiệu quả lên hàng đầu, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường. Cảng Đà Nẵng đã đạt các mốc kỷ lục về sản lượng và doanh thu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2013.

Với vai trò là cơ quan quản lý công ty, Hội đồng quản trị gồm những Người đại diện đã chỉ đạo Ban điều hành vừa tận dụng tối đa các cơ hội mà thành phố, thị trường, nỗ lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, cung cấp dịch vụ chất lượng cao; cải tiến cách làm việc, đầu tư thiết bị, xây dựng một cảng Đà Nẵng hiện đại, thân thiện và cởi mở; vừa tận dụng nhiều ưu đãi của thành phố trong năm doanh nghiệp và việc thay đổi phương thức vận tải từ đường bộ sang đường thủy làm gia tăng sản lượng hàng hóa nội địa qua cảng. Với những giải pháp đúng đắn và sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao thể hiện qua các hoạt động trọng tâm như sau:

